

สรุปประเด็นศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันศุกร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๒๐.๑๕ น.

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” มีเนื้อหาโดยสรุป ดังนี้

หัวข้อ	รายละเอียด	สำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง
<p>๑. กิจกรรมปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก</p>	<p>เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชนุญาตให้จัดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ระหว่างวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒ ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า และได้พระราชทานพระราชนุญาตให้จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” ในโอกาสพิธีเปิดงานอุ่นไอรักฯ วันอาทิตย์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย อีกทั้ง ยังเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ในครอบครัวและสังคม ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงจักรยานในเส้นทางประวัติศาสตร์ ผ่านสายน้ำคลองสำคัญต่าง ๆ อาทิ คลองมหานาค คลองผดุงกรุงเกษม คลองหลักของกรุงรัตนโกสินทร์ ไปยังคลองลาดโพธิ์ อำเภอลำลูกกา จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านการบริหารจัดการน้ำของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รวมระยะทาง ไป - กลับ ๓๙ กิโลเมตร</p> <p>กิจกรรมปั่นจักรยานนี้จะดำเนินการอย่างพร้อมเพียงกันทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สำหรับประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤศจิกายนที่ผ่านมา ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ และระบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.bikeunairak2018.com</p> <p>นอกจากนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเสื้อที่ทรงออกแบบด้วยพระองค์เอง แก่ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมปั่นจักรยานในกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก ในครั้งนี้ด้วย โดยเป็นเสื้อพระราชทานสีเหลืองคาดด้วยสีฟ้า ด้านหลังมีภาพวาดการ์ตูนผีพระหัตถ์ พร้อมทั้งพระปรมาภิไธย ซึ่งในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด จะเข้ารับพระราชทานเสื้อ เพื่อเชิญไปมอบแก่ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ในวันที่ ๑ และ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด ส่วนในกรุงเทพฯ รับที่สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ</p>	<p>-</p>
<p>๒. การเข้าร่วมประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๖</p>	<p>ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๖ ที่รัฐเอกราชปาปัวนิวกินี โดยหัวข้อหลักในการประชุม ได้แก่ การสร้างโอกาสอย่างครอบคลุมเพื่อเปิดรับอนาคตทางดิจิทัล โดยเน้นหารือในประเด็นสำคัญ ๓ เรื่อง ได้แก่ (๑) การพัฒนาความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจในภูมิภาค (๒) การส่งเสริมการเจริญเติบโตให้ทั่วถึงและยั่งยืน และ (๓) การเสริมสร้างการเจริญเติบโตอย่างทั่วถึงผ่านการปฏิรูปโครงสร้าง ทั้งนี้ ในระหว่างการประชุมร่วมกับตัวแทนสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค นั้น ประเทศไทยได้นำเสนอผลงานความก้าวหน้าของไทยในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล ทั้งการติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่เรียกว่า เน็ตประชารัฐ ให้กับประชาชนทั่วประเทศ แม้ในพื้นที่ห่างไกล การปรับปรุงกฎระเบียบให้เหมาะสมกับยุคดิจิทัล และการร่วมมือกับภาคเอกชน เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพให้กับแรงงานและผู้มีรายได้น้อยเพื่อเพิ่มรายได้</p> <p>นอกจากนี้ ประเทศไทยยังได้จัดตั้ง platform ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดย่อม - ขนาดเล็กและขนาดกลาง หรือที่เรียกว่า Micro SMEs ให้สามารถค้าขาย online และ e-Commerce ได้ เพื่อเปิดกว้างสู่ตลาดโลก อีกทั้งมีความร่วมมือกับบริษัทใหญ่อย่าง</p>	<p>-</p>

หัวข้อ	รายละเอียด	สำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง
	<p>Alibaba เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้ Micro SMEs ด้วย ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยมีความพร้อมในการเชื่อมโยงทั้งด้านการค้าและการลงทุนกับธุรกิจในภูมิภาค</p> <p>ประเทศไทยได้กระชับความร่วมมือกับ เอเชีย ในเรื่องการพัฒนาทักษะและการศึกษา เพื่อรองรับการเข้าสู่ยุคดิจิทัล การเสริมสร้างศักยภาพและบุคลากรด้าน Cyber Security การสนับสนุนการค้าแบบพหุภาคีและการจัดตั้งเขตการค้าเสรี (FTA) ระหว่างกัน ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร เกษตรกรรมและประมงที่ยั่งยืน การส่งเสริมการเปิดเสรีการค้าควบคู่ไปกับการสนับสนุนให้เกิดการเจริญเติบโตอย่างครอบคลุมโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง รวมทั้งส่งเสริมธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตของคนรุ่นหลังด้วย</p> <p>ทั้งนี้ ในการเตรียมคนไทยไปสู่อนาคต เพื่อจะรองรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ นั้น ประเทศไทยได้มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายมาอย่างต่อเนื่อง โดยช่วงสุดสัปดาห์นี้ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จะมีการจัดงานขับเคลื่อน ไทยแลนด์ ๔.๐ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ณ พื้นที่สยามสแควร์ เพื่อแสดงให้เห็นทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศในยุคดิจิทัล ซึ่งจะนำไปสู่การเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การขยายผลและการต่อยอดงานวิจัยและพัฒนาไปสู่ การสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงพาณิชย์ อีกทั้ง การยกระดับ SMEs และ Startup ผ่านกลไกประชารัฐ เป็นต้น ดังนั้น ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจ ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็กและเยาวชน ได้มาร่วมในงานตามวันและเวลาดังกล่าว</p>	
<p>๓. การให้ความช่วยเหลือประชาชนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ</p>	<p>รัฐบาลปรับมาตรการให้ความช่วยเหลือประชาชนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ตรงกับความต้องการของผู้มีรายได้น้อยแต่ละกลุ่ม โดยล่าสุดได้มีมาตรการเพิ่มเติมอีก ๔ มาตรการ ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. มาตรการช่วยเหลือค่าน้ำค่าไฟฟ้าซึ่งเป็นความช่วยเหลือเพิ่มเติม โดยผู้ใช้ไฟฟ้าเกิน ๕๐ หน่วย แต่ไม่เกิน ๒๓๐ บาทต่อเดือน และน้ำประปาไม่เกิน ๑๐๐ บาทต่อเดือน ซึ่ง ๑ ครั้วเรือน ใช้ได้เพียง ๑ สิทธิ เท่านั้น โดยให้ไปชำระค่าน้ำค่าไฟตามปกติ พร้อมกับยื่นบัตรสวัสดิการ จากนั้นภาครัฐจะโอนเงินคืนไปยังกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประชาชนสามารถถอนเงินสดออกมาได้ในเดือนถัดไป มาตรการชั่วคราวนี้จะเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๒ คิดเป็นระยะเวลา ๑๐ เดือนเท่านั้น ๒. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายช่วงปลายปี คนละ ๕๐๐ บาท ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ เพียงเดือนเดียว ซึ่งจะมีการโอนเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับค่าใช้จ่ายที่จะเพิ่มขึ้นในช่วงสิ้นปีสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ ที่มีรายได้น้อยอยู่แล้ว แต่มักมีรายจ่ายเพิ่มเป็นค่าเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือซื้อของฝาก ๓. ค่าเดินทางไปรักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับสุขภาพ คนละ ๑,๐๐๐ บาท สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการฯ ที่มีอายุตั้งแต่ ๖๕ ปีขึ้นไป โดยจะได้รับครั้งเดียวในเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ และจะสามารถใช้วงเงินนี้ได้จนถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ๔. ค่าเช่าบ้าน คนละ ๔๐๐ บาทต่อเดือน สำหรับผู้มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยจะได้รับเงินในกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๒ <p>การเติมเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์จากทั้ง ๔ มาตรการนี้ ผู้มีรายได้น้อยสามารถถอนเป็นเงินไปใช้จ่ายได้เหมือนบัตร ATM โดยงบประมาณที่ใช้เป็นเงินจากกองทุนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ผู้มีรายได้น้อยได้อย่างตรงจุด</p>	<p>สน.ปท.</p>

หัวข้อ	รายละเอียด	สำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง
	<p>นอกจากนี้ รัฐบาลยังต้องการสร้างความมั่นคงให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย โดยได้ให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์จัดทำโครงการบ้านล้านหลังขึ้น เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มนี้ได้มีบ้านเป็นของตนเอง ในระดับราคาที่ไม่สูงมากและเหมาะสมกับศักยภาพการหารายได้ของประชาชนในแต่ละกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ กลุ่มวัยทำงาน หรือประชาชนที่กำลังเริ่มต้นสร้างครอบครัว รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุ โดยจะมีการสนับสนุนสินเชื่อที่อยู่อาศัย ในเงื่อนไขผ่อนปรน สำหรับลูกค้ารายย่อย เพื่อจะนำไปจัดซื้อ หรือปลูกสร้างที่อยู่อาศัย วงเงินไม่เกิน ๑ ล้านบาท มีระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน ๔๐ ปี ซึ่งโครงการนี้จะมีระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบโครงการคือวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ไปจนถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒</p> <p>ทั้งนี้ รัฐบาลยังอยู่ระหว่างการปรับแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปรับอัตรา และวิธีการจ่ายบำเหน็จบำนาญใหม่ ให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ ใน ๒ เรื่อง ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. การปรับเพิ่มเบี้ยหวัดบำนาญ ซึ่งปัจจุบัน ยังต่ำกว่าเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท ให้ได้รับเต็มจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน ๒. การขยายเพดานของวงเงินบำเหน็จดำรงชีพ ให้แก่ผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่ ๗๐ ปี บริบูรณ์ขึ้นไป เพิ่มอีก ๑๐๐,๐๐๐ บาท จากเดิมเพดานไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท ปรับใหม่เป็น ๕๐๐,๐๐๐ บาท <p>ขอให้ประชาชนได้ติดตาม สอบถาม ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดสวัสดิการข้างต้นตามช่องทางต่าง ๆ ของภาครัฐ เพื่อจะได้ขอรับสวัสดิการหรือสิทธิตามที่กำหนดไว้</p>	
<p>๔. แนวทางในการแก้ไขปัญหาราคายางพารา</p>	<p>จากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของปัญหา ที่มาของภาวะวิกฤติราคายางพาราและแนวทางแก้ไขปัญหาราคายางพาราดกต่ำ รวมทั้งการรวบรวมข้อมูลจากองค์การศึกษา เรื่องยางระหว่างประเทศ (IRSG) หน่วยงานของรัฐ และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทำให้ค้นพบข้อเท็จจริงที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ประเทศไทยมีพื้นที่กรีดยางมากที่สุด ในกลุ่มประเทศผู้ผลิตยางใหญ่ อันได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย จีน เวียดนาม อินเดีย และไทย โดยในปี ๒๕๖๐ ประเทศไทยมีพื้นที่กรีดยางได้ มากกว่า ๒๐ ล้านไร่ ทำให้ประเทศไทยมีผลผลิตยางมากที่สุดในโลก เมื่อเทียบกับการผลิตยางธรรมชาติของทั้ง ๖ ประเทศรายใหญ่ ของโลก คือประมาณ ๔.๕ ล้านตัน ๒. ต้นทุนการผลิตยางแผ่นดิบของประเทศไทย ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๙ มีอัตราการเติบโตสูงขึ้น เป็นระยะ ๆ ประมาณร้อยละ ๗ โดยไม่มีท่าทีว่าจะลดลงแต่อย่างใด ๓. ในขณะที่ต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้น แต่ราคาขายยางพารากลับลดลง โดยปี ๒๕๕๐-๒๕๕๙ มีต้นทุนเฉลี่ยเท่ากับ ร้อยละ ๖.๙๔ แต่ราคาขายเฉลี่ยติดลบ ร้อยละ ๓.๗๖ ๔. ปัจจุบัน ราคาขายยางอยู่ในภาวะขาด โดยช่วงปี ๒๕๕๑-๒๕๖๐ ราคาขายแห่งหดตัวลง เฉลี่ยร้อยละ ๔.๑๒ และราคาขายแผ่นรมควันชั้น ๓ หดตัวลง เฉลี่ยร้อยละ ๒.๘๖ ๕. สถานการณ์ราคายางพาราเมื่อเปรียบเทียบกับผลผลิตทั้งประเทศ ในช่วง ๒๐ ปีที่ผ่านมา ปริมาณผลผลิตยางเฉลี่ยในประเทศไทย มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเป็นระยะ ๆ โดยช่วง ๕ ปีทำนองนี้ มีปริมาณผลผลิตยางมากที่สุด ราว ๔.๕ ล้านตัน ซึ่งมากกว่าทุก ๆ ช่วงเวลาที่ผ่านมานอกจากนี้ ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก ช่วงปี ๒๕๕๗-๒๕๖๑ มีราคาตลาดต่ำลง ทำให้มีการใช้ยางสังเคราะห์แทนการใช้ยางพาราเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้ง ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน และประเทศคู่ค้าอื่น ๆ ของสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้การส่งออกยางพาราจากไทยไปยังประเทศจีนหรือประเทศลูกค้ารายสำคัญลดลง ทำให้ราคายางในประเทศไทยลดลงตามไปด้วย 	-

หัวข้อ	รายละเอียด	สำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง
	<p>ดังนั้น รัฐบาลจึงมีข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาทางพาราต่อคณะกรรมการยางพารา และคณะกรรมการนโยบายยางพาราธรรมชาติ ในระยะเร่งด่วน เพื่อทุเลาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยางพารา ดังนี้</p> <p>๑. การจัดทำโครงการเร่งด่วนพัฒนาอาชีพ เพื่อจะสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรชาวสวนยางและเป็นรายครอบครัว เพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ในระหว่างราคายางพาราคตกต่ำ</p> <p>๒. การลดปริมาณการผลิตยางพารา โดยส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนต้นยางพาราที่มีอายุ ๒๕ ปีขึ้นไป หรืออายุ ๑๕ ปีที่มีต้นโทรม ให้น้ำยางน้อย ไม่คุ้มค่าไปปลูกพืชอื่น ๆ รวมทั้งมีการสนับสนุนให้มีการปลูกพืชอื่นแซมในสวนยาง โดยอาจพิจารณาให้แรงจูงใจกับเกษตรกรมากกว่าปัจจุบัน เพื่อจะเร่งการตัดสินใจลดปริมาณการผลิตยาง โดยจะต้องทำควบคู่กับการให้แรงจูงใจกับผู้ผลิตในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ไม้ยางพาราในประเทศ เป็นวัตถุดิบ หรือลดภาษีสินค้าเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ไม้ยางพาราในประเทศเป็นวัตถุดิบ เพื่อจะเพิ่มอุปสงค์ไม้ยางพารา ให้สอดคล้องกับอุปทานที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น</p> <p>๓. เชิญชวนและเปิดรับสมัครเกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศ ที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการฝากน้ำยางไว้กับต้นยาง ช่วงราคาคตกต่ำ หรืออาจจะช่วยกันหยุดกรีดยาง เป็นเวลา ๑-๒ เดือน เพื่อทำให้ยางพาราลดลงจากตลาดไปในทันที จำนวน ๕ แสนตันต่อเดือน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นราคายางพาราในตลาด เพราะการซื้อขายยางนั้นใช้รูปแบบเดียวกับสินค้าโภคภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีการซื้อขายแบบส่งมอบสินค้าและซื้อขายล่วงหน้า มีสัญญาส่งมอบสินค้าเมื่อครบอายุสัญญา ซึ่งวิธีการหยุดกรีดยางนี้ หากสามารถควบคุมการหยุดกรีดยางได้จริง จะมีผลทำให้ราคายางพาราสูงขึ้นมาก ทั้งนี้ หากมีเกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศเห็นด้วย ร่วมมือกับมาตรการดังกล่าว และสมัครเข้าร่วมโครงการมากกว่า ร้อยละ ๘๐ ของเกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศ รัฐบาลจะได้ให้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จัดทำโครงการนี้ต่อไป โดยจะมีการส่งเสริมอาชีพชาวสวนยางระหว่างโครงการเพื่อให้มีรายได้มาชดเชยช่วงหยุดกรีดยางด้วย</p> <p>๔. ขอความร่วมมือบริษัทหรือภาคเอกชนที่มีธุรกิจแปรรูป หรือโรงงานอุตสาหกรรมผลิตล้อยางส่งขายในต่างประเทศ และภายในประเทศ เพื่อจะขอให้เข้าร่วมรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนเปลี่ยนยางล้อรถยนต์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทางถนน ในราคาถูกลง โดยให้ประชาชนได้สิทธินำไปเสริมซื้อยางล้อรถยนต์ไปลดภาษีเงินได้บุคคลหรือนิติบุคคลประจำปี ในขณะที่บริษัทเอกชนหรือโรงงานที่เข้าร่วมโครงการผลิตยางรถยนต์ ราคาลูกจะได้อัตราพิเศษทางภาษีเช่นกัน โดยมีเงื่อนไขและหลักฐานว่าได้อัตราพิเศษจากกลุ่มเกษตรกร หรือสถาบันเกษตรกรที่มี กยท.รับรองโดยตรงด้วย รวมทั้งเชิญชวนบริษัทเอกชนทั้งของไทยและต่างประเทศ ให้เข้ามาลงทุนผลิตหรือรับแปรรูปยาง ส่งไปขายต่างประเทศ ให้มีสิทธิพิเศษทางการลงทุนตามที่หน่วยงานรัฐและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จะได้กำหนดต่อไป</p> <p>๕. ส่งเสริมและเร่งรัดการใช้ยางพาราในประเทศให้มากขึ้นอย่างเร่งด่วน โดยส่งเสริมการใช้ยางพาราและผลิตภัณฑ์จากยางพาราในทุกรูปแบบ โดยเริ่มจากหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐก่อน แล้วขยายไปสู่ตลาด หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ</p> <p>ทั้งนี้ แนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เป็นการดำเนินการในระยะเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรเท่านั้น รัฐบาลยังคงสำรวจมาตรการใหม่ ๆ ที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับยางพาราของไทย สิ่งสำคัญที่สุดคือ การสร้างความเข้าใจในข้อมูลพื้นฐานข้างต้น เพื่อจะทำให้ทุกคนได้ร่วมมือกันดำเนินการให้เกิดผลตามที่รัฐบาลแนะนำ</p>	

หัวข้อ	รายละเอียด	สำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง
๕. การสนับสนุนให้รักการอ่าน และการเข้าถึงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์	<p>รัฐบาลได้เตรียมของขวัญปีใหม่สำหรับเยาวชนและประชาชนทุกคน ด้วยการสนับสนุนให้รักการอ่าน และการเข้าถึงหนังสือคุณภาพของทางราชการและสถาบันการศึกษา โดยรัฐบาลได้สั่งการให้มีการจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) วิดีทัศน์ ไฟล์เสียง เป็นต้น เพื่อให้มีความทันสมัยและเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเอกสารความรู้และหนังสือแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ หรือหน่วยงานต่าง ๆ ให้ได้ใช้ประโยชน์ ซึ่งมีเป้าหมายจะเปิดตัวโครงการ National e-Library ในงานวันเด็กแห่งชาติปีหน้า ประกอบไปด้วย e-Library ๒ ระบบ คือ ประเภทสื่อการเรียนรู้ และข้อมูลความรู้สำหรับเยาวชนและประชาชนโดยทั่วไป ดังนั้น ขอให้ทุกกระทรวง ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ได้จัดทำไฟล์ข้อมูลเพื่อการอัปโหลดเข้าสู่ระบบที่ได้พัฒนาขึ้นภายใต้โครงการนี้ เพื่อจะได้เพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก e-Library ของนักเรียนและประชาชนทั่วประเทศ</p>	-

กลุ่มงานแผนงานยุทธศาสตร์
กองวิชาการและแผนงาน
กรมการปกครอง